

# ASA จัดนิทรรศการจากวัสดุพื้นบ้านสู่สถาปัตยกรรม

## ที่ยั่งยืน



อัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ Contemplative Dialogues ซึ่งงานนี้สมาคมสถาปนิกสยามฯ ได้ถือเป็นการแรกของศูนย์ ASA Cloud ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นสื่อกลางการดูแลเรื่องนิทรรศการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการออกแบบสถาปัตยกรรมให้ปรากฏต่อสาธารณะมากขึ้น และเป็นองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพของสถาปนิก โดยมี กาญจนา จีระพิวัฒน์ หัวหน้าศูนย์ ASA Cloud ผศ.ดร. ธนะ จีระพิวัฒน์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ ผศ.กิจโชติ นันทสิริวิกรม อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการสถาปนิกสยามฯ ร่วมในงาน ณ TCDC Creative Space อาคารไพบรุษณ์กลาง

ภายในงานมีการเสวนานำโดย ผศ.กิจโชติ นันทสิริวิกรม Mentor และตัวแทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม Contemplative Dialogues Workshop ซึ่งเป็นงานสัมมนาเชิงปฏิบัติ ที่คัดเลือกนักศึกษาคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์จากทั่วประเทศ มาสำรวจ ศึกษาและเก็บข้อมูลวัสดุท้องถิ่นในภาคต่างๆ ของประเทศไทย นำมาวิเคราะห์ วิจัยและค้นหาศักยภาพของวัสดุนั้นๆ เพื่อพัฒนาต่อยอด จนเกิดแนวทางการประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเหมาะกับนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เพื่อสร้างแนวทางการทำงานที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านวิชาชีพสถาปนิกอย่างยั่งยืนและต้องการให้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของวัสดุในท้องถิ่นของประเทศไทยมากขึ้น โดยนิทรรศการนี้ได้รับการออกแบบจาก สาวิตรี ไพศาล วัฒนา KUBA GARDOLINSKI และนักศึกษา

ชัยเศรษฐ์ เศรษฐสุกุลชัย เจ้าของผลงาน CHARCOAL ที่ได้จัดแสดงในนิทรรศการกล่าวว่า “นับเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในชั้นเรียน ซึ่งมันยากมากที่จะได้คิดวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่แรกคือการเดินทางเพื่อหาวัสดุที่จะสามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งการลงพื้นที่ทำให้มีโอกาสได้ติดต่อพูดคุยกับคนหลายๆ วิชาชีพเพื่อแบ่งปันความรู้กันเป็นการเปิดโลกทัศน์ และได้รับองค์ความรู้ใหม่ๆ ได้ลองทดลองดูในกระบวนการด้วยตัวเอง และที่สำคัญคือการได้ร่วมงานกับสถาปนิก วิชาชีพที่มีประสบการณ์ในเมืองไทยและวิทยาการที่มีชื่อเสียงในระดับโลก รวมถึงเพื่อนๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ต่างแนะนำและแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ”

ทั้งนี้ในงานยังมีการเปิดตัวหนังสือ Contemplative Dialogues ที่มีเนื้อหาที่บอกเล่าถึงผลงานที่จัดแสดงในแต่ละชิ้นงานอย่างละเอียดอีกด้วย ท่านที่สนใจนิทรรศการสามารถเข้าชมนิทรรศการนี้ได้ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2560 บริเวณ ชั้น 5 อาคารไพบรุษณ์กลาง ถนนเจริญกรุง สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-23196555 หรือติดตามที่ [www.asa.or.th](http://www.asa.or.th)

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติม : เตชินี แก้วดวงงาม โทร. 061-991-6154, มณัสวิน สิงหา โทร. 081-438-7353,  
081-191-6779